

คูดวงออนไลน์

(30 ธันวาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

เมื่อดวงดาวผลักดันให้ซื้อบ้านโดยที่เจ้าชะตาเองก็ไม่คาดคิด

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณไบเฟิร์น ซึ่งเป็นสมาชิกเก่า ที่เคยให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาไปเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 เกิดวันที่ 9 มกราคม ปีพ.ศ. 2519 เวลา 20.43 น. กทม เพศหญิง อาศัยในออสเตรเลีย

ผมดีใจมากที่คำแนะนำของผมตามที่ได้พยากรณ์ไปในคราวที่แล้ว เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนแก้ไขแนวทางการดำเนินชีวิต จนทำให้คุณไบเฟิร์นสามารถผ่านวิกฤติของชีวิตมาได้

คำถามแรก เมื่อต้นปีนี้เพิ่งกู้เงินซื้อบ้านเก่าหลังหนึ่งให้คนเช่า เพื่อนำรายได้จากค่าเช่ามาผ่อนบ้าน และเป็นเหมือนการเก็บเงินสำหรับอนาคต ในส่วนผู้เช่านั้นเป็นคนดี จึงไม่มีปัญหาอะไร นอกจากค่าซ่อมแซมบ้านเล็กน้อย อยากทราบเรื่องบ้านที่เพิ่งซื้อค่ะ

การซื้อบ้านของคุณไบเฟิร์น ก็เป็นไปตามแรงผลักดันของดวงดาว ที่แสดงอยู่ในพื้นชะตาเดิม ที่ทำให้คุณต้องไปซื้อบ้าน ทั้งๆที่ไม่เคยคิดวางแผนมาก่อน และเป็นการตัดสินใจแบบค่อนข้างกะทันหันมากทีเดียว

ทำให้นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ การเงินของคุณค่อนข้างจะตึงตัว สถานการณ์เรื่องเงินนี้ จะอยู่ไปจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน ปีหน้า หรือปีพ.ศ.2560 จึงควรจะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินให้มากเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ก็มีทางเลือกที่จะทำให้สอดคล้องกับดวงชะตาได้ทางหนึ่งก็คือ พยายามจ่ายคืนธนาคารให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้เหลือติดตัวแต่เพียงพอใช้เท่านั้น เพราะการผ่อนจ่ายเงินกู้ซื้อบ้านของคุณนั้น เป็นการตัดทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ยไปพร้อมกัน จึงไม่เสียเปรียบธนาคาร

คำถามที่สอง ดิฉันเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีสาขา HUMAN SERVICES เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ยังหางานสังคมสงเคราะห์ไม่ได้ เพราะเขาเรียกคนที่จบทางสายเทคนิค เพราะค่าแรงสูงกว่า เลยจะลงเรียนระดับปวส.ปีหน้า ระดับ DIPLOMA ขณะที่ทำงานที่เดิม และหางานไปพลางๆก่อน แต่ก็มีความสุขกับงานในโรงเรียนอนุบาลที่กำลังทำอยู่ค่ะ เพราะมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่ทราบว่าจะมีเกณฑ์ได้งานที่ค่าจ้างสูงกว่านี้มั๊ยคะ

พื้นชะตาของคุณในเรื่องการงาน ค่อนข้างจะอ่อนไหวมาก มีทั้งดีและร้าย ผมมองว่า หากจะให้เรื่องการงานดีขึ้น ก็น่าจะต้องรอนถึงประมาณปลายปีพ.ศ. 2560 แต่ก็ยังเป็นลักษณะติดๆขัดๆอยู่บ้าง จะดีก็ไม่ดีจนถึงที่สุด

อย่างไรก็ตาม ปลายปีพ.ศ.2560 คุณอาจจะมีโชคพู่ๆอะไรบ้างก็ได้

ถ้าจะให้ดีจริงๆก็น่าจะต้องรอนหลังเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2561 หรือ ประมาณอีกเกือบสองปี ซึ่งนั้นก็คงจะได้เวลาประมาณว่า คุณคงจะเรียนจบระดับ ปวส. ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ขอให้รักษางานที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ต่อไปนะครับ เพราะเหมาะกับดวงชะตาของคุณ

คำถามที่สาม เรื่องครอบครัวล่ะว่าจะสงบสุขเหมือนปีนี้นั้มัย

ภาพโดยรวมของปีหน้าหลังวันเกิด คือหลังวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ไปแล้ว น่าจะยังคืออยู่นะครับ แต่ที่ต้องตั้งรับให้ดีก็คือ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ต้องระวังในเรื่องบุคคลเพศชาย และสังขารร่างกายของตัวเอง อาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วย เลือดตกยางออกบ้าง แต่คิดว่าคงไม่หนักหนาสำหรับตัวคุณเอง

แต่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ช่วงหนึ่ง และตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 อีกช่วงหนึ่ง

รวมทั้งสามี่ของคุณด้วย เพราะดวงของเขากับคุณ มีจุดตั้งรับที่ค่อนข้างจะคล้ายกัน

ก็ขอให้คุณไปเฟิร์น และ สามี่ โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณไปเฟิร์น ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับปีพ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นปีแห่งความวิปโยคของคนไทยกำลังจะผ่านไป ปีพ.ศ. 2560 กำลังจะเข้ามา ผมก็ขอถือโอกาสนี้ อาราธนาองค์พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพ จงดลบันดาลให้แผนรายการทุกท่าน สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น และประสบแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะครับ

คุณพระรักษานะครับ พบกันใหม่ปีหน้าครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมเหลือคิวของผู้ถามคำถามเข้ามาเพียง 2 คิวเท่านั้น หากถามเข้ามาตอนนี้ก็จะไม่ต้องรอนานครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณจิต ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลตอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

